

ADMINISTRATEUR: NGUYỄN-VĂN-CO... LUCTIONNÉ - SAIGON

Luc T's Tân Văn (LUC-TINH TAN-VĂN & NAM-TRUNG NHƯ-T-BẢO RÉUNIS)

開新省六 報日中南

NHẬT BÁO xuất bản mỗi ngày, trừ ngày lễ và chầu nhật

QUỐC TRẠI

Đặng khoáng trương cuộc Kinh-tê trong cõi Đổng-Pháp

CHÂN-PHO TÍN TRUYỀN

Kể từ ngày mồng một cho đến hai mươi tháng mars 1922 sẽ mở cuộc quốc-trại bạc đồng, Quan Toàn-quyền tổng thống Đổng-Pháp được phép mở cuộc quốc-trại này theo chỉ dụ ngày 8 octobre 1921 và theo thế lệ trong lời nghị-dịnh của quan Toàn-quyền ngày 11 octobre 1921.

GIÀ CHỢ PHỤ THƯỜNG

Đã thấy có linh cho người già... KÉ BẾ CHANG BƯỚC ĐƯỢC NGƯỜI MUA... LÀN HẰNG NGƯỜI MUA ĐƯỢC KÉ BẾN.

LÀM ON VỚI CHỊU ON

Người sinh ra ở đời, càng giao thiệp nhau chừng nào, thì việc làm on với nhau càng nhiều... on nên ta mà cũng có cái on không nên ta vậy.

Đổng-Pháp Thối-sự

SAIGON 16/11 Trước đó hàng loạt người... Đổng-Pháp Thối-sự... Cholon... Đập 18 Tét.

chờ không phải không muốn, bưng không thêm, mà bị thấy người ta... Theo như dân sự người, cam quyết là do hàng chợ, mà không định giá một quai, thì không ai thêm mua.

người làm lành và bụng rỗng [cam trước vô gia cảnh? Có lẽ là thu thuế], mà phải chịu người mua mà bán chẳng? - Các phải chịu người mua bán... Người làm lành và bụng rỗng [cam trước vô gia cảnh? Có lẽ là thu thuế], mà phải chịu người mua mà bán chẳng?

đời, Nhật cuộc giao-lai của con người trên đời... đời, Nhật cuộc giao-lai của con người trên đời... đời, Nhật cuộc giao-lai của con người trên đời.

Vertical text on the right edge of the page, possibly a list of names or a sidebar.





PHARMACIE PRINCIPALE

Tiệm thuốc Tây này được theo cách Văn-minh và lớn hơn hết trong Đông-Pháp này, lập ra từ năm 1866

Hải đóm của ông HOLIER và RENOU hay ông SOLIERE nhưet hang bao-chò sơ hà nghiệp

Sài Gòn, ngang nhà hát Tây. Nhà đồ thuốc Tây, số 18 đường hàng và giá trị rẻ. Lớn nhất hơn quán trước của ông thuốc Tây này mới mở, rất có danh tiếng... Các ĐƯỢC-PHÂN LUYỆN BIỂU ĐỒ XUẤT BẢN RIÊNG, số mới ra, thì viết thư cho ông L. SOLIERE, ngày 19/1/1904

XE MÁY La Semeuse

Hệ thống Langsa đi bán trong Nam-ky... Bành-trôn, tay cầm liên sướng được... Người chính trí là ông BERTH CHARRIÈRE và Công-ti tại Saigon đường kính-lập môn số 68.

Dạng kiện hiền vì thi thày

Đã của mình có cơ muốn tìm lương... Tôi chỉ đứng có một thứ giấy NUL mà thôi giấy này là thi giấy văn thuộc diu.

Hải đóm

Một người thông thái kia vì có việc phải đi qua bên kia sông... Một người thông thái kia vì có việc phải đi qua bên kia sông...

Người thông thái với tên cheo do... Một người thông thái kia vì có việc phải đi qua bên kia sông... Ông biết họ không?

BẢNG A. RICHAUD

Liệt kê hải ngữ thì đứ hải hiệu Mò Neo... Liệt kê hải ngữ thì đứ hải hiệu Mò Neo...



Trang Lạc-hàn của tiệm thuốc Mỹ cho hang Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles

Trang Lạc-Tĩnh anh em muốn hỏi thăm... Trang Lạc-Tĩnh anh em muốn hỏi thăm...

Trần-minh-Tịch

Tiệm này thay một có tiệm thuốc Pharmacie Maréville... Tiệm này thay một có tiệm thuốc Pharmacie Maréville...

Lời rao

Nên đứng tên Cao sự pœns C.G.M cho xe... Nên đứng tên Cao sự pœns C.G.M cho xe...

Kính

Công chư qui vị trong, cử lạc-hàn đặng... Kính... Công chư qui vị trong, cử lạc-hàn đặng...

Tiệm đống xe

Sửa xe bộ bán đồ đồ phụ tùng... Sửa xe bộ bán đồ đồ phụ tùng...

HANG ông P. Ribeyrollet et C.

10, Place de la Charité de Saigon... 10, Place de la Charité de Saigon...

Thiệt khèo hang nhứt

TIỆM-HOÀ-CHAU-DUNG NGUYỄN ĐỨC-NHƯẬN... Thiệt khèo hang nhứt...

LA PLUS VASTE ET LA MIEUX ORGANISÉE DE L'INDOCHINE. L. SOLIERE PHARMACIE PRINCIPALE... Includes various product categories like PHOTOGRAPHIE, PARFUMERIE, etc.

CHUYỆN ARAP

Quan-thường mau trở lại thuật cho... Quan-thường mau trở lại thuật cho...

người thông thái với tên cheo do... người thông thái với tên cheo do...

liệt kê hải ngữ thì đứ hải hiệu Mò Neo... liệt kê hải ngữ thì đứ hải hiệu Mò Neo...

tiệt khèo hang nhứt TIỆM-HOÀ-CHAU-DUNG... tiệt khèo hang nhứt TIỆM-HOÀ-CHAU-DUNG...

Tại hang EMILE PEYSSON

ở bán đồ TITO-LAND... ở bán đồ TITO-LAND...

Certifiqué le Grand à 3040 Lit... Certifiqué le Grand à 3040 Lit...